

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC HUẾ

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Thư ngỏ

Kính gửi: Cựu cán bộ viên chức, cựu học viên - sinh viên trường Đại học Y – Dược Huế qua các thời kỳ.

Trường Đại học Y - Dược Huế vừa tròn 65 tuổi. Sáu mươi lăm năm, một thời gian chưa quá dài đối với lịch sử một ngôi trường truyền thống, nhưng cũng đủ để chứa đựng những cảm xúc thăng trầm của đất nước. Trong từng ấy thời gian, biết bao thế hệ thầy cô giáo, học viên, sinh viên đã đến rồi đi, mang theo hành trang trong mình với bao nhiêu kỷ niệm. Ngôi trường giờ đây đã thay đổi nhiều và khang trang hơn trước, nhưng hình ảnh của ngôi trường thân yêu cổ kính vẫn như còn in đậm trong trí nhớ của mọi người. Chúng ta dù đi đâu, về đâu thì vẫn là những con người đã từng là thành viên của ngôi trường được gọi bằng những tên khác nhau: Đại học Y khoa Huế - Học viện Y Huế - Đại học Y - Dược Huế. Cứ nghĩ đến trường là chúng ta bồi hồi cảm xúc, các thầy cô giáo thì nhớ đồng nghiệp ngày nào cùng nhau đứng lớp giảng bài, hướng dẫn thực tập cho sinh viên thân yêu; học viên - sinh viên thì nhớ bạn bè, nhớ thầy cô giáo cũ, tất cả đều quá thân thương và đầy cảm xúc. Đây là dịp để chúng ta ôn lại những kỷ niệm vui buồn bên nhau và cũng là để vui mừng với truyền thống vẻ vang và sự lớn mạnh của nhà trường.

Sáu mươi lăm năm, cũng đủ để cho chúng ta nhìn lại những gì của một quá trình, mà trong đó mỗi một đổi thay đều mang từng hơi thở của biết bao thế hệ Thầy và trò Trường Đại học Y - Dược Huế hôm nay. Sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của nhà Trường trong tất cả các lĩnh vực từ các hoạt động chuyên môn trong đào tạo Đại học, đào tạo Sau đại học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, khám chữa bệnh, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là sự lớn mạnh về cả số lượng lẫn chất lượng của đội ngũ cán bộ viên chức, đã nâng cao vị thế, uy tín, khẳng định thương hiệu của Nhà trường không chỉ ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên mà trong cả nước và trong mắt của bạn bè Quốc tế. Đó là thành quả của một quá trình phấn đấu, cống hiến không ngừng nghỉ từ nỗ lực của mỗi một cán bộ viên chức, mỗi một học viên và sinh viên qua nhiều thế hệ trong hơn nửa thế kỷ qua.

Trong không khí nhộn nhịp, háo hức đợi chờ, với nhiều kỳ vọng, nhiều cảm xúc của ngày kỷ niệm thành lập Trường, Công đoàn trường sẽ ra mắt đặc san Thầy Thuốc số 22 và mong muốn được đón nhận những bài viết của các thế hệ là Cán bộ viên chức, học viên, sinh viên tham gia viết bài với các chủ đề về: Thầy cô giáo, bạn bè, trường lớp, quê hương, hoạt động ngành nghề, ... theo bất cứ thể loại: xã luận, chuyên khảo, văn xuôi, thơ, nhạc, bút ký, hồi ký, tự truyện, truyện ngắn, chuyện cười... để nhà trường phát hành một cuốn đặc san thật ý nghĩa chào mừng 65 năm ngày thành lập trường Đại học Y - Dược Huế.

Bài viết xin được gửi về Công đoàn trường Đại học Y - Dược Huế, qua email vp.congdoan@huemed-univ.edu.vn hạn cuối vào ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!



TS. Lê Văn Chi